

## BÁO CÁO

### **Kết quả giám sát chuyên đề “thực hiện chính sách, pháp luật về quy trình hoà giải ở cơ sở trên địa bàn thành phố năm 2022 và 2023”**

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND;

Thực hiện Chỉ thị 12-CT/TU, ngày 26/10/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về lãnh đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, khảo sát của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026; Nghị quyết số 219/NQ-HĐND ngày 19/12/2023 của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm về chương trình giám sát của Hai Ban Hội đồng nhân dân thành phố năm 2024;

Thực hiện Quyết định số 07/QĐ-BPC ngày 30/7/2024 của Ban pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “thực hiện chính sách, pháp luật về quy trình hoà giải ở cơ sở năm 2022 và 2023”.

Qua giám sát Ban pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố báo cáo kết quả giám sát như sau:

#### **I. Tình hình chung**

Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm có 16 đơn vị hành chính (gồm 15 phường, 01 xã với 115 thôn, khu phố). Diện tích tự nhiên toàn thành phố: 7.918,46 ha; phía bắc cách Cảng Hàng không Quốc tế Cam Ranh 50km, phía Nam cách tỉnh Bình Thuận 150 km, phía tây cách thành phố Đà Lạt 110 km; tiếp giáp với các huyện lân cận như: Phía Bắc giáp huyện Ninh Hải, phía Tây giáp huyện Ninh Sơn, phía Nam giáp huyện Ninh Phước, phía Đông giáp biển Đông. Thành phố Phan Rang-

Tháp Chàm là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa và khoa học kỹ thuật của tỉnh; có vị trí rất quan trọng là đầu mối tại khu vực ngã 3 giữa trục giao thông quốc lộ 1A với quốc lộ 27 đi Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng; có tuyến đường sắt Bắc Nam đi qua, rất thuận lợi cho vận chuyển hành khách và hàng hóa. Đây là nhân tố, cơ hội tiềm năng đặc biệt quan trọng kích thích sự phát triển kinh tế-xã hội cho thành phố Phan Rang-Tháp Chàm nói riêng và tỉnh Ninh Thuận nói chung.

Nhằm kịp thời nắm bắt tình hình việc triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về quy trình hòa giải ở cơ sở. Qua giám sát nhằm phát hiện những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực thi và áp dụng pháp luật, tìm ra nguyên nhân kịp thời đề xuất và kiến nghị với các cấp các ngành chức năng và địa phương có giải pháp cụ thể phù hợp để khắc phục, hạn chế yếu kém trong thực hiện chính sách, pháp luật về quy trình hòa giải ở cơ sở (Đoàn giám sát làm việc trực tiếp với UBND phường Phước Mỹ và UBND phường Văn Hải; giám sát gián tiếp qua xem xét báo cáo đối với các phường còn lại.

### **1. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật**

Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật là khâu đầu tiên của quá trình thi hành pháp luật và có vai trò hết sức quan trọng, là cầu nối để chuyển tải các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến mọi người dân, nhằm tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân. Vì vậy trong những năm qua, nhất là Luật phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 có hiệu lực pháp luật nhận thức của các cấp uỷ, chính quyền về vai trò, tầm quan trọng của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đã được nâng lên một bước và đã coi phổ biến, giáo dục pháp luật là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; nên thường xuyên quan tâm đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp chính quyền, các đoàn thể trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch năm, từng thời điểm phù hợp nhiệm vụ chính trị và tổ chức thực hiện có hiệu quả. Mặt trận và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc đã có nhiều cố gắng, phối hợp với chính quyền tích cực triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho các tầng lớp Nhân dân. Về lực lượng làm công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thường xuyên được củng cố, kiện toàn; đến nay Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố có 17 thành viên, 18 báo cáo viên pháp luật cấp thành phố, 211 tuyên truyền viên pháp luật phường, xã; hàng năm đã được tập huấn, bồi dưỡng về chính trị, nghiệp vụ, kỹ năng, được cung cấp tài liệu. Chất lượng hoạt động ngày càng được nâng lên. Hình thức phổ biến giáo dục pháp luật không ngừng được đổi mới, đa dạng, như: thông qua tổ chức các hội nghị triển khai, quán triệt; mở lớp tập huấn nghiệp vụ; hội thi viết, sân khấu hóa; các bản tin, chuyên trang, chuyên mục Hỏi-đáp pháp luật; tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp

lý; nói chuyện chuyên đề; thông qua các hoạt động trong phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, trang thông tin điện tử; phát sóng trên hệ thống truyền thanh; sinh hoạt Ngày Pháp luật; cấp phát tờ rơi, tài liệu tuyên truyền; băng rôn khẩu hiệu, pano, áp phích. Nhiều nội dung được phổ biến tuyên truyền đã bám sát và phục vụ kịp thời việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của địa phương; từng bước khắc phục được tính hình thức. Tổ chức sinh hoạt ngày Pháp luật thực hiện nghiêm túc và ngày càng nâng cao hiệu quả, bảo đảm nội dung, hình thức sinh hoạt, được thực hiện thường kỳ vào sáng thứ Hai tuần đầu tiên của tháng, với thời lượng từ 30 đến 45 phút.

Nguồn kinh phí phục vụ công tác phổ biến giáo dục pháp luật cơ bản đã được quan tâm đầu tư. Trình độ, nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân từng bước được nâng lên; các hành vi vi phạm pháp luật giảm dần, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

## **2. Về công tác hòa giải ở cơ sở**

Hòa giải từ lâu vốn đã được xem là một truyền thống đạo lý tốt đẹp của dân tộc Việt Nam nhằm giữ gìn tình làng, nghĩa xóm, tình đoàn kết tương thân, tương ái trong cộng đồng, mang đậm tính nhân văn, hoạt động vì mọi người trên cơ sở đạo đức xã hội và nền tảng pháp luật, và việc tăng cường nâng cao hiệu quả công tác hòa giải cơ sở là nền tảng của xã hội đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương hạn chế khiếu kiện vượt cấp, thúc đẩy kinh tế phát triển.

Cơ bản các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước cấp trên và các văn bản chỉ đạo của Thành ủy, HĐND về công tác hòa giải cơ sở nhất là sau khi Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013 có hiệu lực pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành đã được UBND thành phố, các phường, xã tổ chức tuyên truyền, phổ biến; tổ chức quán triệt, chỉ đạo triển khai thực hiện cụ thể hóa bằng các Nghị quyết chuyên đề, chương trình, kế hoạch... theo hướng nâng cao, xác định vai trò trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các đoàn thể trong công tác hòa giải cơ sở.

Trên địa bàn thành phố có 108 tổ hòa giải với 570 hòa giải viên, đã được Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức tập huấn 02 lớp về nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng hòa giải cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở. Kết quả từ năm 2022 và năm 2023 các tổ hòa giải ở cơ sở tiếp nhận 238 vụ việc, hòa giải thành 129 vụ việc, đạt 54,2%; hòa giải không thành 97 vụ việc, tỷ lệ 40,7% (chủ yếu về mâu thuẫn giữa các bên tranh chấp ranh rào và hôn nhân gia đình).

Về thực hiện theo Quyết định số 66/2015/QĐ-UBND ngày 18/9/2015 của UBND tỉnh Ninh Thuận về việc quy định một số mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, cơ bản đã triển khai thực hiện.

## **II. Tình hình kết quả triển khai, thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác hòa giải ở cơ sở**

### **1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các quy định của pháp luật về công tác hòa giải ở cơ sở**

Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm đã thành lập và kiện toàn Hội đồng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, do Phòng Tư pháp là cơ quan thường trực. Hàng năm kiểm tra đánh giá kết quả đạt chuẩn về tiếp cận giáo dục, pháp luật và đã tổ chức các lớp tập huấn về các văn bản Luật, phổ biến tuyên truyền về giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức và người dân đến các phường, xã nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm và chấp hành tốt các quy định của pháp luật.

Các phường, xã đã lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác xây dựng và kiện toàn Ban chỉ đạo. Ở các thôn, khu phố đều có tổ hòa giải; thành phần của tổ hòa giải ở cơ sở là bí thư chi bộ, trưởng thôn, khu phố, các hội đoàn thể: Mặt trận, Phụ nữ, Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên, Nông dân, Người cao tuổi và những người có uy tín trong cộng đồng khu dân cư. Hàng năm có xây dựng kế hoạch triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và xây dựng cấp phường, xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gồm 118 văn bản chỉ đạo. Trong đó (29 Quyết định, 87 Kế hoạch, 02 Thông báo).

### **2. Tổ chức hướng dẫn các văn bản pháp luật về hòa giải ở cơ sở**

Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật hòa giải được các phường, xã chú trọng triển khai, lồng ghép. Công tác phổ biến, quán triệt các văn bản pháp luật và pháp luật về hòa giải ở cơ sở được thực hiện bằng nhiều hình thức: thông qua hệ thống truyền thanh, phát tờ rơi, zalo, cấp tài liệu và lồng ghép trong các buổi sinh hoạt ở khu phố.

Trên cơ sở các văn bản, Ủy ban nhân dân các phường, xã thường xuyên quán triệt đến toàn thể đội ngũ đảng viên, cán bộ công chức và Nhân dân về các quy định của pháp luật Hòa giải ở cơ sở như: Luật Hòa giải cơ sở năm 2013; Nghị định 15/2014/NĐ-CP ngày 27/2/2014 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hòa giải ở cơ sở; Thông tư số 04/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ về quy định quy trình tiếp công dân; Luật khiếu nại năm 2011; Luật tố cáo 2018, Luật tiếp công dân năm 2013; Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại. Kịp thời chỉ đạo và phối hợp với các ngành thực hiện tốt, chú trọng thực hiện hoạt động hòa giải ở cơ sở nhằm giải quyết kịp thời, hiệu quả các mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật thuộc phạm vi hòa giải ở cơ sở, góp phần tạo chuyển biến căn bản, toàn diện trong công tác hòa giải cơ sở trên địa bàn.

Sự phối kết hợp với Mặt trận và các hội đoàn thể thực hiện tốt trong công tác hòa giải ở cơ sở; giao nhiệm vụ cho công chức tư pháp - hộ tịch chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý công tác hòa giải trên địa bàn; các địa phương cũng quan tâm đến công tác hòa giải ở cơ sở và coi đây là vấn đề quan trọng để giải quyết những nguyên nhân phát sinh mâu thuẫn, tranh chấp lợi ích mà các bên hướng tới đã được hòa giải ngay từ cơ sở, hạn chế được những vụ việc mâu thuẫn tranh chấp khiếu kiện kéo dài và đề nghị lên cấp trên giải quyết. Hàng năm các địa phương đều cử cán bộ hòa giải cơ sở được tham gia các lớp tập huấn về các văn bản luật do tỉnh, thành phố tổ chức. Nhằm để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu công việc; tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác chuyên môn đối với công chức trực tiếp công tác hòa giải để nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong việc chấp hành pháp luật. Qua 2 năm có 285 lượt tuyên truyền, với 10.801 lượt người tham gia.

### **3. Về kết quả thành lập và tổ chức hòa giải ở cơ sở**

Ủy ban nhân dân các phường, xã thường xuyên tổ chức rà soát, củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo và đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở, tiến hành bầu bổ sung, thay thế hòa giải viên đối với những tổ còn thiếu hoặc có hòa giải viên hoạt động chưa bảo đảm. Qua đó có 14 tổ hòa giải được củng cố, với 35 hòa giải viên.

Các vụ việc hòa giải chủ yếu: tranh chấp đất đai, tranh chấp về lối đi, cây cối, vệ sinh môi trường và các mâu thuẫn khác trong Nhân dân..., với sự vận động thuyết phục của các tổ hòa giải và các bộ phận chuyên môn nên tỷ lệ hòa giải thành cao hơn góp phần tích cực vào giữ gìn tình làng nghĩa xóm, bảo đảm an ninh trật tự trong cộng đồng khu dân cư. Để đạt được kết quả trên trong những năm qua, đó là sự phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng giữa Ủy ban nhân dân với Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể, các khu phố trên địa bàn phường để triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về công tác hoà giải ở cơ sở; điều đó được thể hiện qua kết quả giải quyết các vụ việc hoà giải trên địa bàn phường; kết quả hòa giải các vụ việc ở một số địa phương đạt tỷ lệ khá cao như phường Đạo Long, Văn Hải.

### **4. Tổ chức kiểm tra, sơ kết, tổng kết và khen thưởng về công tác hòa giải cơ sở theo quy định của pháp luật**

Công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết và khen thưởng về công tác hòa giải ở cơ sở. Qua báo cáo hàng năm của các phường, xã lồng ghép vào một số nội dung của địa phương để thực hiện và thống kê báo cáo về phòng Tư pháp thành phố. Do đó việc kiểm tra đánh giá tổng kết và khen thưởng còn chung chung chưa sát với thực tế, chưa phát hiện kịp thời động viên khen thưởng những người hòa giải, tổ hòa giải có thành tích trong công tác hòa giải ở cơ sở.

### **5. Xây dựng dự toán kinh phí và chi hỗ trợ cho hoạt động của công tác hòa giải ở cơ sở**

Hàng năm dự toán ngân sách cho công tác hòa giải ở cơ sở đều được bố trí trong dự toán chung đầu năm theo quy định của Luật ngân sách nhà nước theo các lĩnh vực hoạt động, nhiệm vụ của địa phương, không giao cụ thể dự toán riêng cho nội dung công tác hoà giải cơ sở. Trong quá trình điều hành ngân sách để đảm bảo chi cho phù hợp với các nhiệm vụ và đúng quy định theo Quyết định số 66/2015/QĐ-UBND, ngày 18/9/2015 về việc quy định một số mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, cụ thể có Đô Vinh, Văn Hải, Mỹ Hải, Phước Mỹ, Đạo Long thực hiện hỗ trợ hàng năm cho công tác hòa giải ở cơ sở nhưng cũng chỉ hỗ trợ theo vụ việc.

### **III. Nhận xét, đánh giá chung**

#### **1. Những kết quả đạt được**

Qua giám sát, Đoàn giám sát cơ bản thống nhất với báo cáo đánh giá tình hình và kết quả triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về quy trình hòa giải ở cơ sở 16 phường, xã; đồng thời Đoàn giám sát phân tích và đánh giá một số kết quả đạt được và những khuyết điểm, tồn tại hạn chế như sau:

- Trong những năm qua, công tác hòa giải ở cơ sở luôn được cấp ủy Đảng các địa phương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, sự phối kết hợp nhịp nhàng giữa các bộ phận chuyên môn và các tổ hòa giải. Ngay sau khi các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động hòa giải có hiệu lực thi hành, Ủy ban nhân dân các địa phương cũng đã chỉ đạo triển khai tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến các tổ hòa giải thực hiện một cách đồng bộ và đúng theo quy định pháp luật. Qua đó đã tác động tích cực đến việc tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân; tỷ lệ số vụ việc hòa giải thành ngày càng tăng. Thông qua công tác hòa giải đã làm giảm số lượng các vụ việc chuyển đến Tòa án và các cơ quan có thẩm quyền, góp phần tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao hiểu biết pháp luật cho Nhân dân, đồng thời góp phần tích cực xây dựng khối đại đoàn kết, hòa thuận trong cộng đồng dân cư, giữ vững an ninh trật tự và thúc đẩy phát triển sản xuất ở địa phương.

- Việc thực hiện Luật hòa giải và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật hòa giải ở cơ sở đã tác động tích cực đến đời sống xã hội, tạo cơ sở đầy đủ, toàn diện và vững chắc cho hoạt động hòa giải ở cơ sở đi vào nề nếp. Đến nay Ủy ban nhân dân các phường, xã đều có ban chỉ đạo và tại các khu phố đều có tổ hòa giải, các thành viên tổ hòa giải là bí thư chi bộ, trưởng khu phố, Ban công tác Mặt trận, chi hội Phụ nữ, Cựu chiến binh và người có uy tín tại cộng đồng dân cư; Các tổ hòa giải tiếp nhận và hòa giải thành với tỷ lệ cao, có khu phố đạt 100% (khu phố 1 và khu phố 10 - phường Phước Mỹ).

#### **2. Tồn tại, hạn chế**

- Việc quản lý và sử dụng khai thác tủ sách pháp luật chưa được phát huy, tuy số đầu sách nhiều, nhưng số đầu sách pháp luật đã hết hiệu lực pháp luật chiếm gần

50%.

- Việc lập dự toán và hỗ trợ kinh phí cho công tác hòa giải ở cơ sở theo quy định chưa kịp thời.

- Việc rà soát, đánh giá về tổ chức và hoạt động của tổ hòa giải, kiện toàn tổ hòa giải thực hiện có lúc chưa kịp thời.

- Quy trình thực hiện dự kiến, lựa chọn giới thiệu; tổ chức để Nhân dân bầu hòa giải viên vẫn chưa thực hiện hết các bước theo quy định.

- Việc tham gia phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên chưa thể hiện rõ nét.

#### **IV. Đề xuất, kiến nghị**

##### **1. Đối với Ủy ban nhân dân thành phố**

- Chỉ đạo các cơ quan, liên quan hướng dẫn các địa phương lập dự toán và thực hiện việc hỗ trợ kinh phí để thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở theo Nghị quyết số 13/2024/NQ-HĐND ngày 11/7/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Tổ chức các lớp tập huấn về các văn bản luật và kỹ năng về công tác hòa giải ở cơ sở để nâng cao kiến thức về luật và kỹ năng hòa giải ở cơ sở; tổ chức cuộc thi tìm hiểu kiến thức pháp luật về hòa giải ở cơ sở.

- Tăng cường công tác kiểm tra đánh giá về công tác tiếp cận giáo dục pháp luật và công tác hòa giải ở cơ sở nhằm nâng cao trách nhiệm, vai trò của cấp ủy đảng, chính quyền trong công tác hòa giải ở cơ sở.

##### **2. Đối với Ủy ban nhân dân các phường, xã**

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các văn bản Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của Tỉnh, Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố về công tác thực hiện chính sách, pháp luật về quy trình hòa giải ở cơ sở. Nâng cao nhận thức đối với cấp ủy, các ban ngành đoàn thể, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong việc triển khai, tổ chức thực hiện. Làm tốt công tác nắm bắt tình hình dư luận, tư tưởng cán bộ, đảng viên, công chức và Nhân dân trong việc triển khai thực hiện hòa giải ở cơ sở.

- Kịp thời củng cố kiện toàn Ban chỉ đạo của phường, xã và các tổ hòa giải để đảm bảo hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, giải quyết ngay các vụ việc ở cơ sở, nhằm hạn chế vụ việc phát sinh.

- Tăng cường công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm và đề nghị khen thưởng tổ hòa giải, các hòa giải viên có thành tích xuất sắc để động viên kịp thời.

- Khi xây dựng dự toán phải có số liệu cụ thể và thực hiện chi hỗ trợ theo nội dung của Nghị quyết số 13/2024/NQ-HĐND ngày 11/7/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh để đảm bảo thực hiện đúng theo quy định.

- Xây dựng kế hoạch và báo cáo kết quả khắc phục hạn chế, tồn tại của địa phương gửi về Hội đồng nhân dân thành phố (thông qua Văn phòng HĐND và UBND thành phố) *trước ngày 20/9/2024*.

Trên đây là báo cáo kết quả giám sát của Đoàn giám sát Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố chuyên đề “thực hiện chính sách, pháp luật về quy trình hòa giải ở cơ sở năm 2022 và 2023”.

**Nơi nhận:**

- Thường trực thành ủy (Báo cáo);
- Thường trực HĐND thành phố;
- Ủy ban nhân dân thành phố;
- Ban thường trực UBMTTQVN thành phố;
- Ban Kinh tế - xã hội HĐND thành phố;
- Lãnh đạo VP. HĐND và UBND thành phố;
- Đại biểu HĐND thành phố;
- Lãnh đạo phòng Tư pháp, Thanh tra;
- Tài chính-kế hoạch TNMT thành phố;
- Công an thành phố;
- Thành viên Ban pháp chế thành phố;
- HĐND, UBND các phường-xã;
- Lưu: VT.

**TM. BAN PHÁP CHẾ  
TRƯỞNG BAN**

**Huỳnh Phương Nam**





